

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Adobe Express

อัปเดต 10 มิถุนายน 2022 แทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ Adobe Express ของคุณและผนวกเข้ามาเข้ากับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe ("ข้อกำหนดทั่วไป") โดยการอ้างอิง ซึ่งมีอยู่ที่ [www.adobe.com/go/terms\\_th](http://www.adobe.com/go/terms_th) (ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อกำหนดทั่วไปจะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") คำที่อยู่ใต้เครื่องหมายอัฒภาคซึ่งไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ที่นี้จะมีความหมายเหมือนกับคำที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดทั่วไป

### 1. บริการของบุคคลภายนอก Adobe Express

จะรวมถึงคุณสมบัติที่อนุญาตให้คุณใช้และค้นหาเนื้อหาจากบริการอิสระของบุคคลภายนอกจากภายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Adobe Express และนำเข้าเนื้อหาดังกล่าวโดยตรงไปยังโครงการลูกค้ำ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) Adobe Express

ให้การเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อความสะดวกเท่านั้น

อาจมีการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่สิทธิการใช้งานรูปภาพ: <https://www.adobe.com/go/express-imageusage> ข้อกำหนดอื่นๆ

ทั้งหมดในข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจะมีผลบังคับใช้

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชม Adobe Express ระหว่างเรากับคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณอาจรวบรวมจากผู้เยี่ยมชมโครงการลูกค้ำของคุณเมื่อผู้เยี่ยมชมดังกล่าว วดู เข้าถึง หรือใช้โครงการลูกค้ำของคุณ "โครงการลูกค้ำ" หมายถึงโครงการที่คุณสร้างโดยใช้ Adobe Express เช่น วิดีโอ หน้าเว็บ และกราฟิก คุณต้อง:

(ก)

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมโครงการลูกค้ำของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในหรือร่วมกับโครงการลูกค้ำของคุณ การนำเสนอแบนเนอร์คุกกี้ การขอรับและรักษาความยินยอม ฯลฯ และ

(ข) ปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเราจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใดๆ

โดยผู้เยี่ยมชมของโครงการลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมดังกล่าว

### 3. ไฟล์เนื้อหาที่เป็นทรัพย์สินของ Adobe Stock ส่วนนี้ใช้กับไฟล์เนื้อหาที่เป็นทรัพย์สินของ Adobe Stock

เท่านั้นและอยู่นอกเหนือข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Adobe Stock เราอาจกำหนดข้อจำกัดทางเทคนิคในการดาวน์โหลด ส่งออก หรือการแบ่งปันทรัพย์สินของ Adobe Stock รวมถึงการจำกัดการใช้ทรัพย์สินของ Adobe Stock

ให้อยู่ภายในซอฟต์แวร์และบริการที่ได้รับอนุญาต และคุณต้องไม่พยายามหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคเหล่านี้ สำหรับทรัพย์สินของ Adobe Stock ใดๆ ที่เสนอภายใต้ "สิทธิการใช้งานแบบจำกัด"

คุณจะต้องไม่รวมทรัพย์สินดังกล่าวลงในไฟล์สินค้าหรือเหมเพลตที่มีไว้เพื่อการขายหรือแจกจ่ายภายนอกซอฟต์แวร์และบริการของ Adobe เว้นแต่ว่าการใช้งานขั้นสุดท้ายจะเป็นผลงานดั้งเดิมของผู้สร้างสรรค์

### 4. แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

4.1 Adobe Express จะมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น เครื่องมือวางแผนโพสต์โซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น Instagram หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยการสามารถใช้บริการร่วมกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดๆ

ก็เท่ากับว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีของคุณด้วยแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องใดๆ ของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

เราไม่ได้รับประกันว่าเราจะรักษาการผสมผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดๆ

และเราอาจปิดใช้งานการผสมผสานการทำงานของบริการกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีภาระแจ้งให้คุณทราบ

4.2

เราจะไม่รับผิดชอบในการเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาของคุณโดยแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของแพลตฟอร์มดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจของคุณที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดๆ ใช้เนื้อหาของคุณ

เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดชอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์หรือบริการของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดๆ (ไม่ว่าการสนับสนุน ความพร้อมให้บริการ ความปลอดภัย หรืออื่นๆ) หรือการกระทำหรือการละเว้นของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดๆ

Adobe Express Additional Terms\_th\_TH\_20220610